
Lời sống 10

tháng mười 2023

"Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa" (Mt 22,21).

Chúa Giê-su đã vào thành Giê-ru-sa-lem, được dân chúng tung hô như "Con vua Đa-vít", một danh hiệu hoàng gia mà Tin mừng Mát-thêu gán cho Đức Ki-tô, Người đến để công bố Vương quốc Thiên Chúa sắp đến.

Trong bối cảnh này đã diễn ra một cuộc đối thoại đặc biệt giữa Chúa Giê-su và một nhóm người, trong số đó một số người thuộc nhóm Hê-rôt, những người khác thuộc nhóm Pha-ri-sêu, hai nhóm có quan niệm khác nhau về quyền thế của hoàng đế Rô-ma: họ hỏi Người có nên hay không nên nộp thuế cho hoàng đế, để buộc Người phải đi theo phe thuận hoặc chống lại Xê-da và như vậy có cơ để tố cáo Người.

Nhưng Chúa Giê-su trả lời bằng một câu hỏi khác về hình khắc trên đồng tiền lúc đó. Vì hình đó là hình của hoàng đế, nên Người trả lời:

"Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Nhưng điều gì là của Xê-da và điều gì là của Thiên Chúa?

Chúa Giê-su nhắc đến tính ưu việt của Thiên Chúa: bởi vì trên đồng tiền Rô-ma có in hình của hoàng đế, cũng thế nơi mỗi người đều có in hình ảnh Thiên Chúa.

Chính truyền thống Do-thái khẳng định rằng mỗi người đều được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1, 26), khi dùng thí dụ hình ảnh in trên đồng tiền: "Khi một người đúc tiền với cùng một khuôn, thì những đồng tiền đó đều giống nhau, nhưng vị vua trên các vua, Đấng thánh đáng được chúc tụng, đã đúc mỗi người với cùng một khuôn như con người đầu tiên, và không ai bằng bạn hữu của Thiên Chúa" (Mishnà Sanhedrin 4,5)

Như vậy chúng ta chỉ có thể dâng hiến cho Thiên Chúa chính con người chúng ta, chúng ta chỉ thuộc về Người và nơi Người chúng ta tìm được tự do và phẩm giá của mình. Không quyền bính nhân loại nào có thể đòi hỏi cùng một lòng trung thành như vậy.

Nếu có người nào biết Thiên Chúa và có thể giúp chúng ta dành cho Thiên Chúa đúng chỗ của Người, thì người đó vẫn là Chúa Giê-su. Đối với Người: "[...] mến yêu có nghĩa là chu toàn ý muốn của Chúa Cha, bằng cách hiến cho Người trí tuệ, cõi lòng, sức lực, chính cuộc sống: dâng hiến mọi sự cho chương trình mà Chúa Cha đã dành cho Người. Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giê-su luôn luôn và hoàn toàn hướng về Chúa Cha [...] Người cũng đòi chúng ta như vậy: mến yêu có nghĩa là thực thi ý muốn của người mình yêu, không nửa vời, bằng tất cả con người chúng ta. [...] Theo đó Người đòi chúng ta tính triệt để cao độ nhất, bởi vì không thể dâng lên Thiên Chúa điều gì ít hơn là mọi sự: tất cả tâm lòng, tất cả tâm hồn, tất cả trí khôn" (C. Lubich, Lời sống tháng mười 2002).

"Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Biết bao lần chúng ta đứng trước những tình trạng khó xử, những chọn lựa khó khăn liệu mình làm cho chúng ta rơi vào cám dỗ của những lối thoát dễ dàng. Cả Chúa Giê-su cũng bị thử thách trước hai giải quyết xung khắc nhau, nhưng đối với Người thì rõ rệt: ưu tiên dành cho Nước Thiên Chúa ngự đến, với tình yêu là trên hết.

Chúng ta hãy để cho Lời này tra vấn chúng ta: cõi lòng chúng ta có bị chinh phục bởi danh tiếng, bởi sự nghiệp mau qua, bởi sự ngưỡng mộ những người thành công, bởi ảnh hưởng của người khác không? Có lẽ chúng ta dành cho sự vật chỗ dành cho Thiên Chúa sao?

Với câu trả lời, Chúa Giê-su đề xướng một bước đột phá, mời gọi chúng ta phân định nghiêm chỉnh và sâu xa về bậc thang giá trị của chúng ta.

Trong tận thâm sâu của lương tâm chúng ta có thể lắng nghe một tiếng nói, đôi khi nhỏ nhẹ và đôi khi bị những tiếng khác xen lẫn. Nhưng chúng ta có thể nhận ra tiếng đó: đó là tiếng thúc đẩy chúng ta không ngừng tìm kiếm những con đường của tình huynh đệ và khuyến khích ta lặp lại chọn lựa này, cả khi phải đi ngược dòng.

Đó là một việc tập luyện cơ bản để xây dựng nền tảng cho việc đối thoại đích thực với người khác, để cùng nhau tìm được những câu trả lời cho cuộc sống phức tạp. Điều này không có nghĩa là rút lui khỏi những trách nhiệm của mình đối với xã hội, mà hiến mình phục vụ vô vụ lợi cho lợi ích chung.

Trong cuộc tù đầy đưa đến chỗ tử hình vì chống đối chủ nghĩa quốc xã tại nước Đức ông Dietrich Bonhoeffer đã viết cho người hôn thê: "Tôi không hiểu một đức tin trốn tránh thế gian, mà một đức tin chống cự nơi thế gian và mên yêu cùng trung thành nơi trần gian, mặc cho tất cả những gian khổ mà đời này đem lại cho chúng ta. Cuộc hôn nhân của chúng ta phải là lời thưa vâng với thế giới của Thiên Chúa, phải củng cố trong ta lòng can đảm làm việc và tạo nên cái gì trên trần gian. Anh sợ là những Ki-tô hữu chỉ sống trên đời này bằng một chân, thì họ cũng sẽ chỉ ở trên trời với một chân thôi" (*Lettera alla fidanzata*, Queriniana, Brescia 1992, 48).

"Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."

Do Letizia Magri và nhóm Lời Sống thực hiện

Hàng tháng cộng đoàn Focolare mến gửi một đoạn Kinh Thánh như là sự hướng dẫn và nguồn cảm hứng cho cuộc sống mỗi ngày.

Distributed in Japan by Focolare: e-mail: tokyofocfem@gmail.com www.focolare.org/japan
Tokyo: 03-3330-5619/03-5370-6424 Nagasaki: 095-849-3812

Liên hệ tại Việt Nam:

- Miền Bắc: +84886581393 e-mail: focfsaigon@gmail.com
- Miền Nam: +84912312083 e-mail: focmvn@gmail.com

